



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
เรื่อง ขยายเขตตลาดคู่อัญญาพาทนะและขนส่ง

รณบรรทุกขยະ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๒๘๐ นม. จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์
จะดำเนินการขยายเขตตลาดคู่อัญญาพาทนะและขนส่ง รณบรรทุกขยະ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๒๘๐ นม
จำนวน ๑ รายการ ราคากลางการขยายเขตตลาด ๘๕,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตามเอกสารแนบท้าย

โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขยายเขตตลาด ดังต่อไปนี้

๑. กำหนด วัน เวลา และสถานที่การขอยขยายเขตตลาดในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ชั้น ๒
ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เลขที่ ๓๕๑ หมู่ ๒ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา เป็นการประมูลด้วยวาจา รายละเอียดดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล
เวลา ๑๐.๒๐ เป็นต้นไป เริ่มการประมูล

๒. ผู้ประสงค์ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รณบรรทุกขยະ หมายเลข
ทะเบียน ๘๔-๒๒๘๐ นม. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๒ กองคลัง เทศบาล
ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๔๔-๓๘๗๑๕๕ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
www.bllocal.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไปจนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. ผู้เข้าร่วมประมูลจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และต้องลงชื่อเข้าร่วมประมูล
พร้อมยื่นเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้
ดำเนินการแทน) จำนวน ๑ ชุด มอบให้คณะกรรมการประมูลขยายเขตตลาด ในวันลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล
ขยายเขตตลาด

๔. คณะกรรมการดำเนินการขยายเขตตลาด จะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้ผู้เข้าร่วมประมูล
ทราบก่อนเริ่มทำการประมูล โดยเสนอราคาให้เท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ แต่จะเสนอราคาต่ำกว่า
ราคาประเมินไม่ได้ สำหรับผู้เสนอราคาต่ำกว่าขั้นต่ำจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาผู้เสนอแล้ว ไม่ต่ำกว่าครึ่งละ
๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

/ศ. ในระหว่าง...

๕. ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้เสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้วคณะกรรมการจะทำการปิดการขายประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้เสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ประมูลได้ แต่ในขณะที่ยังนับไม่ถึง ๓ ผู้เข้าประมูลรายอื่นมีสิทธิเสนอราคาที่สูงกว่าได้

๖. การชำระเงิน ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องวางเงินมัดจำทันทีเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของราคาประมูลได้ในวันขายทอดตลาด และจะต้องชำระเงินตามราคาที่เสนอทั้งหมดภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันขายทอดตลาด หรือจะชำระทั้งหมดในวันประมูลก็ได้ โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ และขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

และถ้าปรากฏว่าการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้เงินที่ขายทอดตลาด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่ริบไว้แล้วคูนกับราคาที่ยายทอดตลาดเดิม ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดคนเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนต่างราคาที่ยาโดยอยู่หรือรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

๗. การขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยพิจารณาจากราคาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาด้วยวาจาจะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้

๘. เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่พิจารณาราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทีเสนอทั้งหมดก็ได้ หรือยกเลิกการเสนอราคาเลยก็ได้แต่พิจารณา หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาระยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

๙. ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องชงนัยพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมด พร้อมทั้งส่งใบปลิวลักษณะตัวอักษรหรือตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น และการเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องระงับมิให้เกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่จะชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบในการเสียหายนั้น

๑๐. ราคาทรัพย์สินที่เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม นำมาขายในสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูลและวันนัดหมายดูสภาพทรัพย์สิน โดยขายพร้อมอุปกรณ์ตามสภาพที่เห็น ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องให้เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมดำเนินการอย่างใดอย่างอื่น เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ทรัพย์สินที่ประมูลมีสภาพดีขึ้น

๑๑. ผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดครบทุกขยะ จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าภาษี ค่าขนย้าย ค่าขนส่ง ค่าทะเบียน หรือโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ด้วยตนเองทั้งสิ้น ต้องเป็นผู้จัดหา แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกขยะ โดยเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จะเป็นผู้ออกหนังสือมอบหมายให้ดำเนินการแทนนั้น

๑๒. ห้ามมิให้คณะกรรมการผู้ดำเนินการขายทอดตลาด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม และผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาด ไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล ราคา

๑๓. เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ สถานที่จัดการขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ชนะการประมูลได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลขายทอดตลาด แม้จะได้รับการไปแจ้งความโดยผู้จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะทราบหากมีเหตุขวนขวายหรือว่าการประมูลขายทอดตลาดนั้น ได้กระทำโดยไม่สุจริต เช่น การลงคะแนนด้วยวิธีลับเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นเสนอราคาแทน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และขอให้ถือว่า การตัดสิทธิของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเป็นผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗



(นางสาวภาวิกา เกตุชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและชิ้นส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๒๘๐ นม.
โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่จดทะเบียน	ชนิดรถ	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาากลางเริ่มต้น (บาท)
๕ มี.ค.๒๕๕๕	รถบรรทุกส่วนบุคคลลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๒๘๐ นม. ยี่ห้อ MITSUBISHI สี เหลือง แดง เขียว เลขตัวรถ MMTFK๕๕๘HYC๐๐๒๖๐ เลขเครื่องยนต์ ๖D๑๗-BA๐๒๖๐	๐๑๑ ๔๕ ๐๐๐๑	๘๕,๐๐๐.๐๐
	จำนวน ๖ คู่เบ ๑๙๕ แรงม้า ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๖ เส้นน้ำหนักรถ ๘๘๐๐ กก. น้ำหนักรวม ๑๒๐๐๐ กก.		